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ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลหนองหัวฟำน  
ประชุมสำมัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๖๐  

วันศุกร์ที่  ๑๑  เดือน  สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลหนองหัวฟำน อ ำเภอขำมสะแกแสง จังหวัดนครรำชสีมำ 

********************* 
ผู้มำประชุม 

๑. นายชานน  อ่อนทองหลาง  ประธานสภาเทศบาล  
๒. นางร าพึง  วงศ์สันติราษฎร์  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายแดง  ศรีนอก   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  
๔. นางสุพิน  แรมกลาง   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายประจวบ  สมัยกลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายด ารงศักดิ์  กันนิดา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗. นายระเบียบ  หวังคุ้มกลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘. นายมาลัย  รอกลาง   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙. นายโสภณ  จิตติวัฒนพงษ์พันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายสัมฤทธิ์  เถาว์กลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายวีระชัย  โปรยโคกสูง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๒. นางแสงเดือน  ทุยกลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๓. นายธัญพิสิษฐ์  เทียงปา  ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มำประชุม   ------ไม่มี------ 
ผู้เข้ำร่วมประชุม 

๑. นายระยอง  พิมพ์ปรุ  นายกเทศมนตรี 
๒. นายวิโรจน์  วงศ์วราวรรณ  รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายประคอง  เงื่อนกลาง  รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายมงคล  มหานาม  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
๕. นายธนวัฒน์  วงศ์สันติราษฎร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๖. นายนิรุธ  งอสอน   รองปลัดเทศบาล 
๗. นางสาวพิมพ์พร  พิมพ์ปรุ  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
๘. นายจตุพล  นันทน์ธนกุล  หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
๙. นายก่อการ  ฝอดสูงเนิน   หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
๑๐.พันจ่าเอกวิจิตร  เสสนาเวช  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
๑๑.นายอาทิตย์  มีศิลป์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๑๒.นายปราการ  ถุงพุทซา  นิติกรช านาญการ 

๑๓.นางสุรีรัตน์... 
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๑๓. นางสุรีรัตน์  ศรีนิลรัตน์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๔. นายมนต์ชัย  วงศ์สันติราษฎร์ หัวหน้าฝ่ายผลิตบริการและซ่อมบ ารุง 
๑๕. นางสาวนาริตา  ธรรมขันธ์  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

เริ่มประชุมเวลำ   ๐๙.๐๐ น.  
เลขำนุกำรสภำ  -เมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. นายธัญพิสิษฐ์  เทียงปา  เลขานุการสภาเทศบาล

ต าบลหนองหัวฟาน ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๕) ปรากฏว่าครบองค์ประชุมจึงให้สัญญาณเชิญสมาชิก
สภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุมแล้วเชิญประธานสภาเทศบาลจุดธูป  
เทียนบูชาพระรัตนตรัย น าสวดมนต์ไหว้พระ ก่อนด าเนินการประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ 
ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐ ตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 

ประธำนสภำ   -ขอต้อนรับสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง   

  -เมื่อที่ประชุมพร้อมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐ ตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวำระที่ ๑  เรื่องประธำนแจ้งที่ประชุมทรำบ 
-ประธานไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม หากท่านใดมีเรื่องจะแจ้งต่อที่ประชุมของให้

แจ้งในระเบียบวาระอื่น ๆ   
ระเบียบวำระที่ ๒   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ ำปี 

๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๒๗  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ประธำนสภำ   -ขอให้ท่ านสมาชิกทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล               

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐           

นำยโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์  -ผมในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ขอเรียนต่อที่ประชุมสภาว่าทางฝ่ายเลขานุการสภาได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ให้กับ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเพื่อตรวจรายงานการประชุมแล้ว ซึ่งทาง
คณะกรรมการได้ท าการตรวจรายงานการประชุมแล้วพบว่า เนื้อหาสาระครบถ้วน
ถูกต้อง มีพิมพ์ตัวสะกดผิดสองสามค าได้แจ้งให้กับทางผู้จัดพิมพ์แก้ไขเรียบร้อยแล้ว    

ประธำนสภำ   -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมอีกหรือไม่...หากไม่มี
สมาชิกสภาท่านใดขอแก้ไข ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม 

เลขานกุารสภา... 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐ วันศุกร์ท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐                      หน้า ๓ 

 

เลขำนุกำรสภำ  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๗๖ ก่อนลงมติทุกครั้งให้
ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจ านวนเป็น
องค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวนเป็น          
องค์ประชุมจะท าการลงมติในเรื่องใด ๆ ไม่ได้  

  -ได้นับจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟานในที่ประชุมแล้วมีสมาชิก
สภาอยู่ในห้องประชุมทั้งสิ้น ๑๒ ท่านครบองค์ประชุม สามารถลงมติได้ตามระเบียบ 

ประธำนสภำเทศบำล -ต่อไปจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่               
๑๗   พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ขอให้ยกมือ  

ที่ประชุม  -เห็นชอบ ๑๑ เสียง  
ประธำนสภำเทศบำล -สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ให้ยกมือ  
  -ไม่เห็นชอบ ๐  เสียง 
  -ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง 
มติที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลหนองหัวฟำน 

สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภำคม ๒๕๖๐ เห็นชอบ ๑๑ เสียง 
ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธำนสภำเทศบำล)  

ระเบียบวำระที่ ๓  ญัตติด่วน 
  ไม่มี  
ระเบียบวำระที่ ๔  ญัตติเสนอใหม่  
   ๔.๑ ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ           

พ.ศ. ๒๕๖๑ (ขั้นรับหลักการ)   
ประธำนสภำ   -ในวาระที่ ๓.๑ ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งทางท่านนายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวฟานได้              
ยื่นญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณต่อประธานสภาเพื่อน าเสนอต่อสภาเทศบาล
พิจารณาภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๓ วรรคสอง เมื่อวันที่    
๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประธานสภาจึงน าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเสนอ             
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลในวันนี้  รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดท าร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้นายกเทศมนตรีรายงานต่อที่ประชุม       
เพื่อให้สภาได้พิจารณาว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม่  

นายกเทศมนตรี... 
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นำยกเทศมนตรี -ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวฟานได้ยื่น เสนอญัตติ ขอเสนอ          
ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลและประธานสภาเทศบาลได้บรรจุเข้าในระเบียบ
วาระการประชุมสามัญ สมัยที่  ๓ ครั้งที่  ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐ นี้  ในล าดับต่อไป
นายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวฟานจะขอเรียนถึงหลักการและเหตุผลในการเสนอ      
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยได้จัดท าร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๓ ดังนี้  
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   -โครงการทุกโครงการที่น ามาบรรจุอยู่ในร่างเทศบัญญัตินี้ได้น ามาจาก
แผนพัฒนาเทศบาลทั้งสิ้น ซึ่งแผนพัฒนาที่กล่าวถึงนี้คือเทศบาลได้จัดเก็บข้อมูลมาจาก
ประชาชนในพื้นที่ ส่วนราชการในพื้นที่ ล้วนแล้วแต่เป็นความต้องการของประชาชน
ทั้งสิ้นการด าเนินการโครงการต่างๆนั้นทางผู้บริหารได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วเห็นว่า
เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลต าบลหนอง       
หัวฟาน โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง จะเห็นได้ว่าโครงการแต่ละโครงการ 
ไม่ว่าจะมีงบประมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพื้นที่และเนื้องานที่ท า ไม่ว่าจะอยู่ในเขต
รับผิดชอบของสมาชิกสภาท่านใดก็ตาม ในบางชุมชนอาจเป็นชุมชนเล็กแต่ต้องใช้
งบประมาณสูงในการก่อสร้างถนนหรือก่อสร้างรางระบายน้ านั้นก็เนื่องจากว่าทาง
เทศบาลได้ท าการส ารวจพื้นที่แล้วและพิจารณาว่าเห็นสมควรแก้ไขเนื่องจากเป็นความ
เดือดร้อนของประชาชน ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้องบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข
ให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนในพื้นที่เขตเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน จึงขอให้สภาได้
โปรดพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑    
ที่เสนอมานี้ 

ประธำนสภำ   -ในล าดับต่อไปเป็นการเปิดให้มีการอภิปรายร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวฟาน
ได้แถลงงบประมาณและรายงานหลักการและเหตุผลไปแล้ว 

เลขำนุกำรสภำ  -การแถลงงบประมาณและรายงานหลักการและเหตุผลที่ท่านนายกเทศมนตรี
ได้แถลงไปแล้วนั้นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๒ และข้อ 
๔๗ “ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาใน
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ 
หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  

ประธำนสภำ  -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ 
นำยด ำรงศักดิ์ กันนิดำ -ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวฟานได้แถลงถึงหลักการและเหตุผล

แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปแล้วนั้น 
กระผมในฐานะสมาชิกสภาขอชื่นชมการจัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณในครั้งนี้
จัดท าได้ชัดเจนและครบถ้วนสมาชิกได้อ่านแล้วไม่มีจุดบกพร่องใดๆเลย ต้องขอชื่นชม
ทีมงานผู้จัดท าในครั้ งนี้  และขอชื่นชมทางผู้บริหารที่ ได้จัดท าร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์  
การพัฒนาไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาด้านบุคลากร     
การพัฒนาด้านสิ่งสาธารณูปโภค อาจจะมีน้อยไปบ้างในบางพื้นที่อย่างที่ท่านน าเรียน 
โดยรวมผมเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติที่นายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวฟานเสนอ  

นายโสภณ... 
นำยโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์   -ในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน   

เขต ๒ จากที่ได้รับฟังท่านนายกเทศมนตรีแถลงงบประมาณรายจ่ายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปแล้วนั้น ผมมีความเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก     
เทศบัญญัติ งบประมาณของท่านนายกเทศมนตรี ได้จั ดท าอย่ างครอบคลุม               
ตั้งงบประมาณตามความเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและมีประสิทธิภาพ
สูงสุดเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๑ 
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ประธำนสภำ    -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อีกหรือไม่...หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะ
อภิปรายอีกต่อไปจะเป็นการลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หรือไม่  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ ข้อ ๗๖ ก่อนลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจ านวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่น      
อยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวนเป็นองค์ประชุมจะท าการลงมติในเรื่องใดๆ ไม่ได้  

เลขำนุกำรสภำ  -ได้นับจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟานในที่ประชุมแล้วมีสมาชิก
สภาอยู่ในห้องประชุมทั้งสิ้น ๑๒ ท่านครบองค์ประชุม สามารถลงมติได้ตามระเบียบ 

ประธำนสภำ   -ต่อไปจะเป็นการลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หรือไม่สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ          
รับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑             
ใหย้กมือ 

ที่ประชุม  -เห็นชอบ  ๑๑  เสียง 
ประธำนสภำ   -สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ยกมือ   
ที่ประชุม  -ไม่เห็นชอบ ๐  เสียง  ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง 
มติที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบรับหลักกำรร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  งดออกเสียง     
๑ เสียง (ประธำนสภำเทศบำล)  เวลำ  ๑๑.๑๕  น.   

เลขำนุกำรสภำ  -เมื่อสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟานมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้     
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น  

ข้อ ๔๙ ญตัติ... 
ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้
เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน 
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  
 ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องส่งร่างข้อบัญญัติ
นั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่น
ต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไข
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เพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยว
ด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ 
ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้อง
พิจารณาเป็นการด่วน  
 ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น   
 -จึงขอน าเรียนปรึกษาต่อที่ประชุมสภาในการก าหนดวันยื่นค าแปรญัตติ 
ก าหนดระยะเวลาพิจารณาค าแปรญัตติ ว่าจะก าหนดอย่างไรให้ถูกต้องตามระเบียบ 

นำยด ำรงศักดิ์ กันนิดำ -ขอเสนอให้ก าหนดเวลาเสนอค าแปรญัตติ ดังนี้  
วันที่ ๑๕-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.  
วันที่ ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน และให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา   
ค าแปรญัตติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น.  

เลขำนุกำรสภำ  -ตามที่ท่านด ารงศักดิ์ กันนิดา  เสนอก าหนดวันและเวลายื่นค าแปรญัตติมานั้น
เป็นไปตามระเบียบคือไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ ๔๕ วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  

ประธานสภา... 
 

ประธำนสภำ  -มีท่านใดเห็นควรเสนอระยะเวลายื่นเสนอค าแปรญัตติและก าหนดระยะเวลา
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑        
เป็นอย่างอื่นหรือไม่... หากไม่มีเลขานุการสภาได้ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาในที่
ประชุมแล้วครบองค์ประชุม จึงขอมติว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบด้วยกับที่
นายด ารงศักดิ์  กันนิดา  เสนอ  ขอให้ยกมือ 

ที่ประชุม  -เห็นชอบ  ๑๑  เสียง 
ประธำนสภำ   -สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบ ให้ยกมือ   
ที่ประชุม  -ไม่เห็นชอบ ๐  เสียง 
  -ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง 
มติที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบก ำหนดระยะเวลำรับเสนอค ำแปรญัตติและระยะเวลำ

พิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วันที่ ๑๕-๑๗ สิงหำคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลำ  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  
วันที่ ๑๘ สิงหำคม  ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๓๐ น.–๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
เทศบำลต ำบลหนองหัวฟำน และให้คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำค ำแปรญัตติ
ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ ๒๑ สิงหำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๑๒.๐๐ น. เห็นชอบ ๑๑ เสียง 
ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธำนสภำ)  

เลขำนุกำรสภำ  -เมื่อสภาเทศบาลมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ในล าดับต่อไปขอให้สภาเทศบาลได้ท า
การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
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งบประมาณ พ.ศ .๒๕๖๐ ซึ่ งคณะกรรมการแปรญัตติชุด เดิมประกอบด้วย               
๑.นายด ารงศักดิ์  กันนิดา ๒.นายวีระชัย  โปรยโคกสูง และ ๓.นางแสงเดือน ทุยกลาง          
ได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายคือการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้พ้นหน้าที่ตาม
ระเบียบข้อ ๑๐๖(๔) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึ้นใหม่ หรืองานที่ได้รับ
มอบหมายเสร็จสิ้นลง หรือข้อ ๑๐๗ วรรคสอง การเสนอชื่อให้เสนอโดยไม่จ ากัด
จ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม  

ประธำนสภำ  -ให้สมาชิกเสนอชื่อสมาชิกที่สมควรรับเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
ร่างข้อบัญญัติ  จ านวน ๓ ท่าน ขอเชิญเสนอ   

นำยโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์  -เสนอ นายด ารงศักดิ์  กันนิดา  มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง
สองท่านได้แก่ ๑.นายมาลัย รอกลาง   ๒.นายประจวบ  สมัยกลาง 

นำยแดง  ศรีนอก  -เสนอ นายสัมฤทธิ์  เถาว์กลาง มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง
สองท่านได้แก่  ๑. นายโสภณ  จิตติวัฒนพงษ์พันธ์  ๒. นางแสงเดือน  ทุยกลาง   

นายประจวบ... 
นำยประจวบ  สมัยกลำง -เสนอ นางแสงเดือน  ทุยกลาง มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง  

สองท่าน ได้แก่ ๑. นายวีระชัย  โปรยโคกสูง   ๒. นายระเบียบ  หวังคุ้มกลาง  
ประธำนสภำเทศบำล -มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกรายอื่นอีกหรือไม่... หากไม่มีจะ

ขอมติที่ประชุมโดยจะขอมติครั้งละหนึ่งคน สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้
เลือก นายด ารงศักดิ์ กันนิดา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ให้ยกมือ  

ที่ประชุม  -เห็นชอบ  ๑๐  เสียง 
ประธำนสภำเทศบำล -สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบ  
ที่ประชุม  -ไม่เห็นชอบ ๐  เสียง 
ประธำนสภำเทศบำล -งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภา,นายด ารงศักดิ์ กันนิดา) 
มติที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบให้เลือก นำยด ำรงศักดิ์   กันนิดำ เห็นชอบ      

๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐  เสียง  งดออกเสียง  ๒  เสียง   
ประธำนสภำเทศบำล -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้เลือก นายสัมฤทธิ์                

เถาว์กลาง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ให้ยกมือ 
ที่ประชุม  -เห็นชอบ  ๑๐  เสียง 
ประธำนสภำเทศบำล - สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบ  
ที่ประชุม  -ไม่เห็นชอบ ๐  เสียง 
ประธำนสภำเทศบำล -งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภา, นายสัมฤทธิ์  เถาว์กลาง) 
มติที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบให้เลือก นำยสัมฤทธิ์  เถำว์กลำง เห็นชอบ         

๑๐ เสียง   ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  งดออกเสียง  ๒  เสียง   
ประธำนสภำเทศบำล -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้เลือก นางแสงเดือน     

ทุยกลาง   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ให้ยกมือ 
ที่ประชุม  -เห็นชอบ  ๑๐  เสียง 
ประธำนสภำ  - สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบ  
ที่ประชุม  -ไม่เห็นชอบ ๐  เสียง 
ประธำนสภำ  -งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภา,นางแสงเดือน  ทุยกลาง) 
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มติที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบให้เลือก นำงแสงเดือน  ทุยกลำง  เห็นชอบ       
๑๐ เสียง  ไม่เห็นชอบ ๐  เสียง   งดออกเสียง   ๒   เสียง   

เลขำนุกำรสภำ  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ     
ข้อ ๑๐๙ การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็น
หน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น ผม ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลขอนัด
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ประชุมพร้อมกันหลังจากเลิกประชุมสภาเทศบาลเพื่อปรึกษาถึงแนวทางการ
ปฏิบัติหน้าที่ ในเวลา  ๑๕.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน 

ประธานสภา... 
ประธำนสภำ  -ขอนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  ๓ ครั้ งที่  ๒ ประจ าปี  ๒๕๖๐            

เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑      
ในวาระสอง และวาระสาม ในวันที่  ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.                 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน      

ที่ประชุม  -รับทราบ 
   ๔.๒ กำรพิจำรณำจ่ำยสมทบเงินสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้พิกำรและผู้ป่วยเอดส์ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑   
ประธำนสภำ  -ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานต่อที่ประชุมสภา 
นำงสำวพิมพ์พร พิมพ์ปรุ -ขอเรียนแจ้งถึงจ านวนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ซึ่งเทศบาลต าบลหนองหัวฟานได้จ่ายสมทบในอัตราเดือนละ ๕๐๐ บาท        
มีจ านวนทั้งสิ้น ๔ ราย     

  -ผู้พิการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เทศบาลจ่ายสมทบในอัตราเดือนละ         
๒๐๐ บาท มีจ านวนทั้งสิ้น ๕๓ ราย ซึ่งการจ่ายเงินสมทบนี้เมื่อผู้ได้รับเงินสมทบ
เสียชีวิต จ านวนผู้ได้รับเงินสมทบก็จะลดลงไม่มีการเพิ่มเติมรายใหม่แต่อย่างใด   

  -เพื่อให้การจ่ายเงินสมทบให้กับผู้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์และผู้พิการเป็นไป
ด้วยความถูกต้อง จึงขอเสนอที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณาเห็นชอบในการจ่ายเงินสมทบ
ให้กับผู้ป่วยเอดส์และผู้พิการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้  

   ๑. จา่ยสมทบให้กับผู้ป่วยเอดส์ จ านวน ๔ ราย ๆละ ๕๐๐ บาท  
   ๒. จ่ายสมทบให้กับผู้พิการ จ านวน ๕๓ ราย ๆละ ๒๐๐ บาท  
ประธำนสภำ  -สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้จ่ายเงินสมทบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑       

เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์จ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล จ านวน ๔ รายๆละ           
๕๐๐ บาท และจ่ายสมทบเพื่อสงเคราะห์ผู้พิการจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล 
จ านวน ๕๓ รายๆละ ๒๐๐ บาท  ขอให้ยกมือ 

ที่ประชุม  -เห็นชอบ  ๑๑  เสียง 
ประธำนสภำ   -สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบ ให้ยกมือ   
ที่ประชุม  -ไม่เห็นชอบ ๐  เสียง 
  -ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง 
มติที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบจ่ำยเงินสมทบในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้กับผู้ป่วยเอดส์ 

จ ำนวน ๔ รำย ๆละ ๕๐๐ บำท จ่ำยสมทบให้กับผู้พิกำร จ ำนวน ๕๓ รำย ๆละ 
๒๐๐ บำท เห็นชอบ ๑๑ เสียงไม่ เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
(ประธำนสภำเทศบำล)  

  ๔.๓ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย   
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(๑)ขอ้ความเดิม... 
 
 

  (๑) -ข้อควำมเดิม ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้ส าหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ส าหรับผู้มาติดต่อราชการ จ านวน ๑๒ ตัว 
(ราคาตามท้องตลาด) งบประมาณตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท  

-ข้อควำมใหม่ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้ส าหรับผู้มาติดต่อ
ราชการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน แบบมีล้อ มีพนักพิง จ านวน     
๑๒ ตัว ราคาตัวละ ๒,๕๐๐ บาท และเก้าอี้บุนวม ขาเหล็ก มีพนักพิง             
จ านวน ๔๐ ตัวๆละ ๕๐๐ บาท (ราคาตามท้องตลาด) งบประมาณตั้งไว้ 
๕๐,๐๐๐ บาท   

ประธำนสภำ  -ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นในการขอเปลี่ยนแปลง     
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายครั้งนี้  

นำงสำวพิมพ์พร พิมพ์ปรุ -ขอน าเรียนถึงเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายรายการนี้ สืบเนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งงบประมาณไว้เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ส าหรับผู้มาติดต่อราชการ 
จ านวน ๑๒ ตัว งบประมาณทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องตลาด ซึ่งเป็นการ
สืบราคาตั้งแต่เมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ แต่ปัจจุบันได้ท าการสืบราคาแล้ว
ปรากฏว่าเก้าอี้ส าหรับผู้มาติดต่อราชการ จ านวน ๑๒ ตัวนั้น ใช้งบประมาณในการ
จัดซื้อไม่ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงบประมาณเกิดความคุ้มค่าและ
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้ แจง
งบประมาณรายจ่ายใหม่ ซึ่งอยู่ในวงเงินงบประมาณที่สภาอนุมัติคือ ๕๐,๐๐๐ บาท 
โดยการจัดซื้อ เก้าอี้ส านักงานแบบมีล้อ  มีพนักพิง จ านวน ๑๒ ตัว ราคาตัวละ         
๒,๕๐๐ บาท และเก้าอี้บุนวม ขาเหล็ก มีพนักพิง จ านวน ๔๐ ตัวๆละ ๕๐๐ บาท  
ราคาตามท้องตลาด จึงน าเรียนต่อสภาเพื่อพิจารณา    

ประธำนสภำ  -สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ตามที่เสนอ ขอให้ยกมือ 

ที่ประชุม  -เห็นชอบ  ๑๑  เสียง 
ประธำนสภำ   -สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบ ให้ยกมือ   
ที่ประชุม  -ไม่เห็นชอบ ๐  เสียง 
  -ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง 
มติที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยตำมที่เสนอ 

เห็นชอบ ๑๑ เสียงไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธำนสภำ
เทศบำล)  

(๒)ขอ้ความเดิม... 
 
 
 

(๒) –ข้อควำมเดิมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๒,๐๐๐ ANSILumens 
เป็นเครื่องฉายภาพ  เลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์
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และวิดิโอ ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของ
ภาพที่ True ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ า จ านวน ๑ เครื่อง ๆละ 
๑๗,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๗,๐๐๐ บาท (ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี พ.ศ. ๒๕๕๙)   

–ข้อควำมใหม่ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่เครื่องมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์      
เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๕๐๐ ANSILumens 
เป็นเครื่องฉายภาพ เลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์
และวิดิโอ ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของ
ภาพที่ True ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ า จ านวน ๑ เครื่อง ๆละ 
๑๗,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๗,๐๐๐ บาท (ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี พ.ศ. ๒๕๖๐)  

นำงสำวพิมพ์พร พิมพ์ปรุ -เหตุผลที่ขออนมุัตเิปลี่ยนแปลงค าชี้แจง เนื่องจากเครื่องโปรเจคเตอร์ที่
จะจัดหานั้นจะใช้งานในที่โล่งแจ้ง เช่น การออกประชาคม เพื่อให้การปฏิบัติราชการ
เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความจ าเป็นต้องใช้เครื่อง
โปรเจคเตอร์ที่มีความคมชัดที่สูงมาก จึงขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
จากเดิม “ระดับ XGA ขนาด ๒,๐๐๐ ANSILumens” เป็น “ระดับ XGA ขนาด 
๓,๕๐๐ ANSILumens” จึงน าเรียนต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

ประธำนสภำ  -สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ตามที่เสนอ ขอให้ยกมือ 

ที่ประชุม  -เห็นชอบ  ๑๑  เสียง 
ประธำนสภำ   -สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบ ให้ยกมือ   
ที่ประชุม  -ไม่เห็นชอบ ๐  เสียง 
  -ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง 
มติที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยตำมที่เสนอ 

เห็นชอบ ๑๑ เสียงไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง(ประธำนสภำเทศบำล) 
 ๔.๔ ขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย 

– โอนเพิ่ม ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๕๐๐ ANSILumens เป็นเครื่อง
ฉายภาพเลนส์เดียวสามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดิโอใช้ 
LCD Panel หรือระบบ DLP ระดับ XGA  เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True 
ขนาดที่ก าหนดเปน็ขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ า จ านวน ๑ เครื่อง เครื่องละ ๑๗,๐๐๐ 
บาท จ านวนเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท (ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี พ.ศ. ๒๕๖๐)      
ขอโอนเพิ่ม ๑๙,๐๐๐ บำท รวมงบประมำณตั้งไว้ทั้งสิ้น  ๓๖,๐๐๐ บำท 

ขออนุมตัิโอนลด... 
   -ขออนุมัติโอนลด จากงบด าเนินการ ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้านส าหรับ
พนักงานเทศบาล งบประมาณทั้งสิ้น ๑๙,๐๐๐ บาท  

นำงสำวพิมพ์พร พิมพ์ปรุ -การขอโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มรายการนี้ สืบเนื่องจากได้ขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
จากเดิมค่าความสว่าง “ระดับ XGA ขนาด ๒,๐๐๐ ANSILumens” เป็น “ระดับ XGA 
ขนาด ๓,๕๐๐ ANSILumens” ซึ่งเป็นผลให้ต้องใชง้บประมาณเพิ่ม ซึ่งเป็นไปตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ โดยขอโอนลดงบประมาณจาก
รายการที่เหลือจ่าย จ านวนเงิน ๑๙,๐๐๐ บาท  
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ประธำนสภำ  -สมาชิกท่ านใดเห็นชอบให้ โอนเพิ่ มงบประมาณรายจ่ายจ านวนเงิน                 
๑๙,๐๐๐ บาท ตามที่เสนอ ขอให้ยกมือ 

ที่ประชุม  -เห็นชอบ  ๑๑  เสียง 
ประธำนสภำ   -สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบ ให้ยกมือ   
ที่ประชุม  -ไม่เห็นชอบ ๐  เสียง 
  -ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง 
มติที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบให้โอนเพิ่มงบประมำณรำยจ่ำยจ ำนวนเงิน ๑๙,๐๐๐ บำท  

ตำมที่เสนอ เห็นชอบ ๑๑ เสียง   ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
(ประธำนสภำเทศบำล) 

 ๔.๕ ขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย 
– โอนเพิ่ม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชมุชน     

งบบุคลากร หมวดเงินเดือนพนักงาน ขอโอนเพิ่มงบประมำณ  ๔๐,๐๐๐ บำท     
-ขออนุมัติโอนลดแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ 

ชุมชนงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ บาท  
นำยจตุพล นันทน์ธนกุล -กองช่างขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายเป็นเงินเดือน 

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย จ านวนงบประมาณที่ขออนุมัติ
โอนเพิ่มเป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท  โดยขอโอนลดจากงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างซ่ึงตรวจสอบแล้วพบว่ามีงบประมาณคงเหลือเพียงพอต่อการด าเนินงาน 
โดยตามระเบียนว่าด้วยวิธีการงบประมาณการอนุมัติเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น จึงน า
เรียนต่อที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณา  

ประธำนสภำ  -สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือน              
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จ านวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท ตามที่เสนอ ขอให้ยกมือ 

ที่ประชุม  -เห็นชอบ  ๑๑  เสียง 
ประธำนสภำ   -สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบ ให้ยกมือ   
ที่ประชุม  -ไม่เห็นชอบ ๐  เสียง 
  -ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง 

มติที่ประชุม... 
 
มติที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบให้โอนเพิ่มงบประมำณรำยจ่ำยหมวดเงินเดือน เพื่อจ่ำยเป็น

เงินเดือนพนักงำนเทศบำล จ ำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บำท  ตำมที่เสนอ เห็นชอบ          
๑๑ เสียง   ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธำนสภำเทศบำล) 

ระเบียบวำระที่ ๕  ญัตติอื่น ๆ    
ประธำนสภำ   -ท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือมีข้อเสนออื่นอีกหรือไม่...         
นำยกเทศมนตรี -ขอเรียนแจ้งเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมทราบ จ านวน ๔ เรื่อง  
  ๑. เรื่องพนักงานเทศบาลโอน(ย้าย) มาด ารงต าแหน่งใหม่ จ านวน ๑ ราย       

คือ นายสุริยา  มุ่งแฝงกลาง  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา      
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ แต่วันนี้ลาป่วย จึงไม่ได้เข้ามาแนะน าตัวต่อสภา ซึ่งจะให้
รายงานตัวต่อสภาในการประชุมครั้งต่อไป  

  ๒. ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนาถ 
ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม 
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๒๕๖๐ ตามก าหนดการที่ทางเจ้าหน้าที่ได้มอบให้ในที่ประชุม ขอเน้นย้ าการแต่งกาย
ครั้งนี้ การแต่งกายชุดเครื่องแบบปกติขาว ไม่ต้องใส่ปลอกแขนไว้ทุกข์ แต่ถ้าไม่แต่ง
กายด้วยชุดปกติขาวก็จะเป็นการแต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีฟ้า และถือโอกาสนี้      
เชิญชวนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเข้าร่วมงานตามก าหนดการโดยพร้อมเพรียงกัน 

  ๓. หลังจากเลิกประชุมสภา ขอเชิญสมาชิกสภา เทศบาลทุกท่านร่วม           
ปลูกดาวเรืองพร้อมกัน และหลังจากปลูกดาวเรืองเสร็จแล้วขอเชิญร่วมกิจกรรม             
Big Cleaning Day ที่ชุมชนเมืองนาทโดยมีผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ทุกคนร่วม
กิจกรรม  

  ๔. เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เทศบาลต าบลหนองหัวฟานได้ต้อนรับคณะ
ศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยต้อน อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมาดู
งานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนพอเพียงและศึกษาดูงานที่โรงงานผลิตเส้นหมี่ภานุ
เจริญ ไปกราบพระบรมสารีริกธาตุ มาประมาณ ๓๐ คน ได้มอบหมายกองการศึกษา
เป็นผู้ต้อนรับโดยมีท่าน ผอ.วิโรจน์ วงศ์วราวรรณ รองนายกให้การต้อนรับแทน
นายกเทศมนตรี เนื่องจากติดภารกิจร่วมกิจกรรมงานวันก านันผู้ใหญ่บ้านที่อ าเภอ  

ที่ประชุม  -รับทราบ 
นำยวิโรจน์  วงศ์วรำวรรณ -ขอเรียนแจ้งเกี่ยวกับเรื่องของโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน เมื่อวันที่ 

๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้มีคณะกรรมการจากจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วย
ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ ศึกษานิเทศก์ของท้องถิ่น ตัวแทนท้องถิ่นจังหวัด       
มีโอกาสได้ไปต้อนรับคณะกรรมการพร้อมกับท่านนายกเทศมนตรี รองนายกทั้งสอง
ท่านและอีกหลายๆคนท่านนายกเทศมนตรีติดธุระ ผมจึงรับหน้าที่ดูแลต้อนรับแทน 

มีโอกาส... 
 
 มีโอกาสรับฟังผลการประเมิน อยากทราบว่าเรายืนอยู่ในจุดไหนในส่วนของโรงเรียน

ของเรา ปรากฎว่าคะแนนนั้นจะเริ่มมีคะแนนให้เต็มตั้งแต่ท่านนายกเทศมนตรีได้กล่าว
ต้อนรับคณะกรรมการทั้งสามท่าน โดยท่านนายกเทศมนตรีไดก้ล่าวถงึโรงเรียนพอเพยีง 
เศรษฐกิจพอเพียงที่มีนโยบายให้โรงเรียนนั้นได้จัดให้มีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
ทั้งๆที่ไม่ทราบมาก่อนว่าทางกรมส่งเสริมนั้นมีการประเมินโรงเรียนพอเพียง ท าใน
ลักษณะที่อยากจะจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนเพื่อน าไปปฏิบัติและจัดการเรียน
การสอนให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นของเราเท่านั้นเอง แต่ในตอนหลังนั้นก็มีโครงการ
ประเมินโรงเรียนพอเพียงของท้องถิ่นโรงเรียนเราเลยตรงพอดี เรามีต้นทุนตรงนี้สูง
เนื่องจากว่าเราท ามาก่อนตั้ งแต่ปี  ๒๕๕๗ โดยทางโรงเรียนนั้นได้ท ามาก่อน            
มาปี ๒๕๕๘ ท่านนายกเทศมนตรีได้นโยบายให้ดูแลตรงนั้น โรงเรียนเทศบาลหนองหัว
ฟานจึงได้เดินหน้าจัดท าให้เป็นรูปธรรมขึ้น โดยบริหารพื้นที่ว่างด้านหลังของโรงเรียน
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์แบบตามแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และเป็นไร่นาสวนผสมขนาดเล็ก เป็นแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟานของเรา คะแนนเริ่มได้เต็มตั้งแต่ท่านนายกเทศมนตรี
กล่าวต้อนรับในเชิงแสดงวิสัยทัศน์ ในลักษณะที่ว่าเป็นงานนโยบายของเทศบาลต าบล
หนองหัวฟาน ให้โรงเรียนต้องจัด ต้องท า เมื่อกล่าวต้อนรับเสร็จก็ให้นักเรียนชั้น ป.๑ 
ได้กล่าวบรรยายข้อมูลพอสังเขปของโรงเรียน คณะกรรมการทั้งสามท่านประทับใจมาก 
แม้แต่ตัวเราเองยังอดที่จะภูมิใจและประทับใจไม่ได้เก่งจริงๆ และก็จ าแม่นมาก 
คณะกรรมการได้สอบถามผู้ปกครองคือคุณยายของนักเรียนว่าท ายังไง มีวิธีฝึกเพิ่มเติม
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ยังไงนอกจากเรียนมาจากโรงเรียน  คุณยายอธิบายให้ฟังได้ทุกเรื่องอย่างละเอียด 
หลังจากนั้นคณะกรรมการได้ชี้แจงผลคะแนน ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๑ และยุทธศาสตร์
ด้านที่ ๒ รวมถึงข้อบ่งชี้ทุกอย่างสรุปผลคะแนนเต็มทุกข้อ ทางคณะกรรมการแจ้งว่าที่
ผ่านมามีโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟานนี่แหละเป็นโรงเรียนแรกที่ จุดเด่นคือผู้บริหาร
คือนายกเทศมนตรีให้การสนับสนุน ส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงให้ทางโรงเรียน 
อย่างที่สองคือองค์กรคือ ชุมชนได้เข้ามาร่วมคือนักเรียนผู้สูงวัยไปร่วมด้วยตรงนี้แหละ
คะแนนมาเต็มเลย แต่ส่วนควบตรงนี้ส าคัญ หลังจากนั้นให้นักเรียนผู้สูงอายุลงด านา
ภายใน ๑๕ นาที แปลงนาที่เตรียมไว้ผู้สูงอายุเราก็ด านาให้เรียบร้อย การให้คะแนนนั้น
เต็มทุกข้อ คณะกรรมการจะอ่านคะแนน    แต่ละข้อให้ฟังแต่ละข้อจะมีตัวบ่งว่ามี
อะไรบ้าง กิจกรรมที่ทางโรงเรียนเตรียมรองรับนั้นมีอะไรบ้าง ก็ได้คะแนนเต็มอีก
เช่นกัน ก็น่าภูมิใจ เนื่องจากจากว่าเริ่มจากนโยบายของผู้บริหาร ไปถึงขั้นประเมินผล
สุดท้ายจึงเป็นสิ่งที่น่าดีใจต้องรีบรายงานท่านนายกเทศมนตรีเลยว่าเราได้คะแนนเต็ม
ทุกข้อ หลังจากนี้จะส่งคะแนนไประดับจังหวัด และส่งต่อไปประเมินในระดับกรมอีก
ครั้งหนึ่งต่อไปเราจะได้รับโล่ เกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ 

นายกเทศมนตรี... 
 

นายกเทศมนตรี  -โรงเรียนพอเพียงเทศบาลหนองหัวฟานตอนนี้เราผ่านการประเมินของ
คณะกรรมการระดับจังหวัดรายงานเข้ากรมแล้ว เมื่อผ่านกรมเสร็จเขาจะให้เราสมัคร
ในระดับกระทรวงศึกษาธิการทั้งประเทศ เมื่อผ่านกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศแล้ว
เขาจะให้เราสมัครเปน็สมาชิกในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนของพระเจา้อยู่หัว เมื่อเป็น
สมาชิกในพระบรมราชูปถัมภ์จะเริ่มได้งบประมาณมาด าเนินการในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้เป็นศูนย์เรียนของระดับภาค ระดับประเทศ นี่คือเส้นทางที่โรงเรียนเทศบาล
หนองหัวฟานเราจะเดินหน้าต่อไป ตอนนี้เราการันตีได้แล้วว่าเราน่าจะผ่านไปถึง
ระดับประเทศแล้วรอแต่ว่าให้เป็นไปตามขั้นตอน หลังจากนั้นทุกอย่างก็จะเต็มตัว 
โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟานเราก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างเต็มเป้าหมาย เพราะ
คณะกรรมการมาดูแล้วในวันนั้นคณะกรรมการบอกว่าไม่มีที่ไหนท าได้ถึงขนาดนี้ 
ส่วนมากจะมีแต่รายงานตัวเลข รูปภาพ แต่ท าจริงให้เห็นไม่มี โรงเรียนเรานั้นเราท า
ก่อนจะมีการประเมินเราท าจริงเราไม่ได้ท าเพียงเพื่อการประเมินแต่เราท าเพื่อ
ประโยชน์ของนักเรียน แต่เมื่อมีการประเมินเข้ามาเราก็พร้อมถอืว่าเปน็ผลพลอยได้จาก
การที่เราท าจริง เราไม่ได้ท าเพื่อหวังสิ่งตอบแทนใดๆ สิ่งตอบแทนที่ต้องการจริงๆคือ
ต้องการให้คนในชุมชนไม่ว่าเด็ก ผู้ใหญ่ ได้ใช้วิถีชีวิตในชุมชนนั้นคือความต้องการของ
ผู้บริหาร คณะกรรมการเขาบอกว่าไม่เคยเห็นผู้บริหารที่ไหนมีแนวคิดอย่างนี้ ส่วนใหญ่
มีแต่ต้องการเกียรติบัตร โล่รางวัล อยากได้   ผลงานเท่านั้น  

ประธำนสภำ   -ท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือมีข้อเสนออื่นอีกหรือไม่...หากไม่มี
ขอปิดประชุม         

เลิกประชุม เวลา  ๑๒.๐๐ น. 
(ลงชื่อ)          ผูจ้ดรายงานการประชุม 

(นายธัญพิสิษฐ์   เทียงปา) 
  ปลดัเทศบาล/เลขานกุารสภาเทศบาล 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนี้ สภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟานได้รับรองแล้วในการประชุม

สภาเทศบาล สมัย................. สมัยที่ ........... ครัง้ที ่............ เมื่อวันที่ ..............................  
 

                            (ลงชื่อ)                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายชานน  ออ่นทองหลาง) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน 
 


